



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thu hút thêm 42 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 687,5 tỷ đồng



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Damsan.

Ảnh: THU THỤY

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 42 dự án đầu tư mới được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới 687,5 tỷ đồng. Có được kết quả đó là do tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tích cực chỉ đạo triển khai

kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 đồng thời phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018 - 2020. Không chỉ chú trọng thu hút đầu tư, Thái Bình còn tập trung phát triển doanh nghiệp theo các đề án đã phê duyệt. 6 tháng đầu năm 2018 có 394 doanh nghiệp, 69 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới hơn 1.764 tỷ đồng, tăng

26,3% số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, 775 chi nhánh và văn phòng đại diện đồng thời có hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 57.282 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn hoạt động ổn định; tập trung rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản

xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; chú trọng thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn, ít gây ô nhiễm môi trường, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động; từ đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

MINH HƯƠNG

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát, hành lang bảo vệ công trình đường bộ

LTS: Ngày 5 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh ra Công văn số 2383/UBND-NNTNMT về việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát, hành lang bảo vệ công trình đường bộ. Toàn văn như sau:

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát và hành lang bảo vệ công trình đường bộ ở các địa phương trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số địa phương việc quản lý sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế, không theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án, công trình chưa được thực hiện nghiêm túc; việc khai thác tài nguyên nước và khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, nhất là đang vào mùa mưa bão; việc quản lý, sử dụng đất

(Xem tiếp trang 4)



Thi công đường DH.47 đoạn qua địa phận xã Hồng Châu (Đông Hưng).

Ảnh: HẢI DƯƠNG

ĐÔNG HƯNG 6 tháng đầu năm kết nạp 122 đảng viên

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn để tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng nâng cao trách nhiệm của đảng viên trước chi bộ trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng. Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi trường để quần chúng phấn đấu. Các chi bộ ở nông thôn tùy vào đặc điểm, tình hình của chi bộ để tìm ra biện pháp thuận lợi nhằm phát triển các phong trào ở địa phương, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những cán bộ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã kết nạp được 122 đảng viên mới, đạt 61% kế hoạch năm. Với đội ngũ đảng viên mới được bổ sung đã giúp cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương trên địa bàn huyện thời gian qua đạt hiệu quả tích cực.

ĐAO QUYÊN

Tăng mới 21.500 người tham gia BHYT hộ gia đình



Khám bệnh về mắt cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình.

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã mở rộng được 150 đơn vị với 3.500 người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nâng tổng số người tham gia BHXH bắt buộc lên trên 163.700 người, số người tham gia BHYT là 1.547.250 người và gần 153.900 người tham gia BHTN. Tỷ lệ người tham gia BHYT hiện chiếm 86,3% dân số toàn tỉnh, trong đó có 436.590 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng mới 21.500 người.

Sự gia tăng số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm ngoài yếu tố tác động của chính sách còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đổi mới hình thức tổ chức. Nhiều hội nghị tư vấn, đối thoại được phối hợp thực hiện ngay tại doanh nghiệp, các xã, thị trấn, qua đó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của chủ sử dụng lao động, người lao động và người dân. Từ đó, ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Y tế giải đáp kịp thời những băn khoăn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người tham gia, góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

HOÀNG LANH

Khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân tâm thần

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Phòng khám đa khoa ung bướu Tâm An vừa tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân tâm thần là người có công và bệnh nhân tâm thần là đối tượng bảo trợ xã hội.

61 bệnh nhân tâm thần là người có công và 148 bệnh nhân tâm thần là đối tượng bảo trợ xã hội đã được các bác sĩ Phòng khám đa khoa ung bướu Tâm An khám, đưa ra phác đồ điều trị và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần với mong muốn giúp các bệnh nhân tâm thần thường xuyên được theo dõi sức khỏe để có phương án điều trị phù hợp.

NGUYỄN CƯỜNG

Tập trung sản xuất vụ mùa

(Xem trang 2)



Nông dân Đông Hưng gieo cấy lúa mùa.

Xử lý nghiêm các vụ gây rối và đối tượng cố tình vi phạm tại trạm thu phí Tân Đệ

(Xem trang 4)

THÁI THỤY

Thông báo thu hồi đất thực hiện 14 dự án

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy đã tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. 6 tháng qua, Phòng đã tham mưu UBND huyện thông báo thu hồi đất thực hiện 14 dự án; phối hợp các địa phương giao đất cho 7 tổ chức; thẩm định, tham mưu phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng thực hiện 6 dự án, diện tích đất thu hồi trên 36.118m², kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 7,8 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng cấp huyện năm 2018, công tác thống kê đất đai năm 2017 cấp huyện và cấp xã...

Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy tập trung thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp xã; giải quyết tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Thái Thủy - Thái Thịnh và dự án khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

MINH NGUYỄN

Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự an toàn giao thông gần 10 tỷ đồng

Mặc dù đã được tuyên truyền nhưng hiện nay tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra khá phổ biến.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 17.528 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tước 1.322 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 1.716 phương tiện; lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy xử lý 269 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra 410 xe, xử lý 110 xe vi phạm, trong đó có 80 xe vi phạm về tải trọng; Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý 303 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, 3 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường thủy nội địa.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 gần 10 tỷ đồng.

PHẠM HÙNG